

สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. กองทุนการอุดมศึกษา เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งอาจจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อยังไม่มีกองทุนการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยได้ยื่นขอขออนุมัติในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่และการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ เป็นงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ มาตรา ๔๕ (๓) อย่างไรก็ตามกองทุน อววน. ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่า กองทุน อววน. จะช่วยจัดสรรงบประมาณให้ไปพลางก่อน ประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ ล้านบาท และกองทุนได้มีการขอขออนุมัติด้านการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่โอกาสที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณคาดว่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมาก และส่วนที่จะได้รับจัดสรรอาจไม่เป็นที่ต้องการ และโครงการที่เกี่ยวกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยอาจจะต้องชะลอไปก่อน</p> <p>๒. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการสูญเสียนักวิชาการ นักวิจัย ระดับประเทศ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่านสำเร็จการศึกษาด้านโทรคมนาคมจากสหรัฐอเมริกา เคยทำงานที่องค์การนาซา ประเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจึงกลับมาทำงาน ณ ประเทศไทย โดยเป็นอาจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเป็นคณบดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้คิดค้นและวิจัยเสาส่งสัญญาณถ่ายทอดคลื่นวิทยุ ตามรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยส่งสัญญาณจากสวนจิตรลดาไปยังตำหนักพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงให้ชื่อว่าเสาสัญญาณคลื่นวิทยุว่าเสาอากาศสุธี ซึ่งในช่วงหนึ่งตราไปรษณียากรที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับด้านโทรคมนาคม จะมีภาพเสาสัญญาณสุธี ๑ สุธี ๒ ปรากฏในตราไปรษณียากรด้วย</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ตามที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีหนังสือขอให้ นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ วันและเวลาใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่งความทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการรับเสด็จ ในวัน เวลา ดังกล่าว และมหาวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน โดย Prof. Jyh-Yang Wu ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ๒ สถาบัน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ขอบเขตของ MOU ประกอบด้วย ความร่วมมือในการส่งอาจารย์ แลกเปลี่ยน ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนหนังสือ เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลด้านการสอน ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ความร่วมมือด้านการวิจัย และการดำเนินการสำหรับการเดินทางไปเยี่ยม หลักสูตรสองปริญญา และรูปแบบความร่วมมืออื่นๆ</p> <p>กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการหลังการลงนาม MOU ระหว่าง ๒ สถาบัน คือ Student Exchange เป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หมายถึงการส่งนักศึกษาจาก มกส. ไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยหยวนจือ (Yuan Ze University) ณ เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยจะแบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบดังนี้</p> <p>๑. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ จะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาไทยได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหยวนจือผ่านทางกิจกรรมต่างๆที่จัดไว้ให้ เช่น การนั่งเรียนร่วมกับนักศึกษาไต้หวันในห้องเรียน การเข้าทำแลปปฏิบัติการโดยมีอาจารย์ประจำแลปคอยให้คำแนะนำ การทำกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับนักศึกษาไต้หวัน ทั้งนี้กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นนี้ จะเน้นในเรื่องในเรื่อง Explore YZU & Explore Taiwan ซึ่งจะมีกิจกรรมพาทัวร์และเข้าชมจุดสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆของไต้หวันด้วย</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ประมาณการค่าใช้จ่าย ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อ นักศึกษาไทย ๑ คน โดยครอบคลุมค่า ที่พัก ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทางทำกิจกรรมในไต้หวัน หากแต่ไม่ได้รวมค่าเดินทางจากไทยมาไต้หวัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว</p> <p>๒. Summer Camp ระยะเวลา ๓๐ – ๖๐ วัน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ ปรับตัว ให้เข้ากับการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยไต้หวัน โดยนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการเข้าเรียนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปริญญาตรี ร่วมกับนักศึกษาไต้หวัน และเลือกแลกเปลี่ยนปฏิบัติการและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำโครงการระยะสั้นกับ Professor ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น AI, IoT, Automation System เป็นต้น โดยโครงการนี้อาจจะจัดให้ไปพร้อมกันกับนักศึกษาไทยจากหลายๆ มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตร เป็นต้น ประมาณการค่าใช้จ่าย ๑๕๐๐๐ – ๒๐๐๐๐ /คน /เดือน โดยครอบคลุมค่าที่พัก ค่าอาหาร ส่วนทาง YZU จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านค่าคอร์สเรียนในมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงแลกเปลี่ยนปฏิบัติการ เป็นต้น</p> <p>๓. สหกิจศึกษา ระยะเวลา ๑ ภาคเรียน เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาไทยไปร่วมทำวิจัย หรือโครงการ กับ Professor ตามแลกเปลี่ยนปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยร่วมกับนักศึกษา ระดับปริญญาโท -เอก อีกทั้งยังสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปริญญาตรี ร่วมกับนักศึกษาไต้หวัน ผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการนี้ คือ ๑) ให้นัก.ได้มีประสบการณ์ทำโครงการ/ วิจัย เบื้องต้น ๒) ได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาไต้หวันเพื่อโอกาสในการขอทุนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอก ๓) ได้มีประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยไต้หวัน</p> <p>ประมาณการค่าใช้จ่าย ๑๕๐๐๐ – ๒๐๐๐๐ /คน /เดือน โดยครอบคลุมค่าที่พัก ค่าอาหาร ส่วนทาง YZU จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านค่าคอร์สเรียนในมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงแลกเปลี่ยนปฏิบัติการ เป็นต้น Dual Degree Program ทางด้าน Digital IOT</p> <p>การร่วมทำหลักสูตร Dual Degree ในรูปแบบ ๓ + ๑ หรือ ๒ + ๒ ในหลักสูตรทางด้าน เช่น AI, IoT, Automation System เป็นต้น</p> <p>Lecturers and Researchers Exchange</p> <p>จะมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่าง ๒ สถาบันในรูปแบบออนไลน์ก่อนในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙ ที่ยังรุนแรงอยู่ โดยจะมีการเชิญอาจารย์แต่ละสถาบันมาเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายวิชาที่มีลักษณะคำอธิบายรายวิชาที่คล้ายกันเป็นเบื้องต้น เมื่อการระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙ คลี่คลายถึงจะมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันอีกครั้ง</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการ To Be Number One ระดับประเทศร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คว้ามา ๔ รางวัลใหญ่ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลชมรม To Be Number One ในประเภทระดับอุดมศึกษาต้นแบบระดับทอง ปี ๑</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และให้คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม</p> <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเสนอที่ประชุมรับทราบการดำเนินการตามมติที่ประชุม</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๓.๒ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	<p>มติที่ประชุม: แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธิ์ จันทะรี เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามคำแนะนำของอธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานการ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการ การ จ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์แก่ลูก เต็มขั้น ๑.๕/๑.๗ ของพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กรณีจ่ายขาด	<p>มติที่ประชุม : ๑. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการปรับฐาน เงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้องตามฐานเงินเดือน ๑.๕ ๑.๗ เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณให้ได้รับเงินเดือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาครบตามจำนวนที่ควรจะได้รับ</p> <p>๒. ให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาในส่วนของกองทุนเงินทดแทนว่า เป็นเรื่องที่จำเป็นหรือกำหนดไว้ในกฎหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหรือไม่ หากกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความสมัครใจของ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๓. มหาวิทยาลัยควรดำเนินการจัดสวัสดิการของพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษาตามความสมัครใจแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้</p>	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเพียงกองทุนที่จัดให้เพิ่มเติมและกฎหมายไม่ได้บังคับ มหาวิทยาลัยอาจจะยกเลิกกองทุนก็ได้ หรือหากไม่ต้องการยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเลือกสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ และผู้ใดไม่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกองทุนก็ได้</p> <p>๕. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามฐานเงินเดือน ๑.๕ ๑.๗ โดยให้หักสมทบสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>๖. ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการชี้แจงให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการหักเงินเดือนในส่วนใดบ้าง จำนวนเท่าใด</p>	
๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณานุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา</p>	<p>มติที่ประชุม : อนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตร จำนวน ๓ ราย คือ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๓ ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน ๑ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ <p>หมายเหตุ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๑</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุหลักสูตรใหม่ ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (วช.๐๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (วช.๐๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘) จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่</p> <p>๔.๓.๑ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓)</p> <p>๔.๓.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓)</p>	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) กรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ เป็น อาจารย์ทยากร สุวรรณปักษ์ โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>๒. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๓) กรณีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ</p>	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔.๓.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)</p> <p>๔.๓.๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)</p> <p>๔.๓.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑)</p>	<p>หลักสูตร จาก อาจารย์เพชรประชา ภูทองเงิน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล พิมพ์แก้ว โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>๓. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว เป็น อาจารย์อ้อต โนนกระยอม โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>๔. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) กรณีเพิ่มรายวิชาหลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน ในหมวดวิชาเฉพาะ รหัสวิชา AR -๐๕๓-๓๑๐ จำนวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) โดยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>๕. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) กรณีปรับแก้ไขชื่อรายวิชาและจำนวนคาบเรียน รายวิชา BA-๐๔๒-๐๑๔ โครงการงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ ๑ และ รายวิชา BA-๐๔๒-๐๑๕ โครงการงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ ๒ และให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดดังกล่าวในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) และในระบบพิจารณา ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p>	
	<p>๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะบริหารศาสตร์</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จาก อาจารย์เพ็ญสิริ ภูวรกิจ เป็น อาจารย์บัญชา เหลือผล และให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดดังกล่าวในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) และในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ
	<p>๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแผนการเรียนตลอดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะศิลปศาสตร์</p>	<p>มติที่ประชุม : เห็นชอบปรับปรุงแผนการเรียนตลอดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ทั้งนี้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป</p>	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะบริหารศาสตร์	มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ทั้งนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอน ตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ทั้งนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)	มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ทั้งนี้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์	มติที่ประชุม : เห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยการปิดหลักสูตรมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับเกียรติบัตรเรียนดีแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	มติที่ประชุม : เห็นชอบให้เกียรติบัตรเรียนดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน ๖ ราย - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน ๔ ราย	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	มติที่ประชุม : ๑. รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. มอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการหามาตรการในการพัฒนาตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้	ฝ่ายนโยบายและแผน
	๔.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย	มติที่ประชุม : แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๑๓ พิจารณาออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัตินักเรียน กรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแลการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัตินักเรียน กรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแลการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อแก้ไข ๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัตินักเรียน กรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับดูแลการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใหม่ โดยรวมฉบับเดิมและฉบับแก้ไขเป็นหนึ่งฉบับ	คณะกรรมการ กถันกรรณดำน กฎหมายของสภา มหาวิทยาลัย
	๔.๑๔ พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา เรื่องร้องทุกข์ เพราะเหตุคับข้องใจของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.	มติที่ประชุม : เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา เรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข	คณะกรรมการ กถันกรรณดำน กฎหมายของสภา มหาวิทยาลัย
	๔.๑๕ พิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.	มติที่ประชุม : เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข	คณะกรรมการ กถันกรรณดำน กฎหมายของสภา มหาวิทยาลัย
	๔.๑๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)	มติที่ประชุม : ๑. รับทราบผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ๒. ให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในไตรมาสต่อ ๆ ไป	ฝ่ายนโยบายและ แผน
	๔.๑๗ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)	มติที่ประชุม : ๑. อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวมณฑนา ทองสุพล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (๘๕๐๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๒) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายณรงค์ วิชาภา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (๑๑๐๔) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓	คณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายฟุ้งเกียรติ มหิพันธ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๖๘๐๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. กรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ย้อนหลังไป ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ย้อนหลังไป ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินค่าประจำตำแหน่งทางวิชาการ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามบัญชีรายชื่อ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่เสนอต่อสำนักงบประมาณ</p>	
๕	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๕.๑ สอบถามความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ได้มีประเด็นคำถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยถึงความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา</p> <p>รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุตสนธิ รองอธิการบดี ได้แจ้งให้ทราบว่า การดำเนินการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงาน</p> <p>มติที่ประชุม : รับทราบการดำเนินการ</p>	ฝ่ายบริหาร
	๕.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย